
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ท่ี  27 สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  

..….………...….……..……. 
เร่ิมประชุม    เวลา  09.00 น. 

.......................................... 
ผู้มาประชุม 
 1. นายสี  ปิตาจันทร์  ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 2. นางสุรัตน์ดา อยู่รัมย์   ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 3. นายสมร สุขผดุง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 1 
 4. นายบุญสม แฉล้มชาติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 2 
 5. นายลือ แฉล้มชาติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 3 
 6. นายสมพงษ์ อันศึกษา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 4 
 7. นางกฤษณา มากนาคา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 4 
 8. นางมาลา  ส าอางค์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 5 
 9. นายมานะ เทียมกระโทก  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 5                            

10. นายสิงหา   สิงหาระโท  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 6                        
11. นายบุญรอด  ไทยลือนาม  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 7                      
12. นายสมาน  สถานเถ่ือน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 7           
13. นายธัชชัย โรจนวรางกูร  ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายทองอินทร์ พัลวัล   ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ม. 2 

        
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ด.ต.สมเกียรต ิ บุญมามอญ  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 2. นางสาวเบ็ญจมาศ  สวายสอ  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 3. นางสาวสิริพร   ศรชัย   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4. นางสาวปัทมา  รุกขสนธิ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ / รักษาราชการแทน 
        ผู้อ านวยการกองศึกษา  

5. นายคมสันณ์ เปรี่ยมหมื่นไวย์  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน 
         ผู้อ านวยการกองช่าง 

6. นางสาวปราณี  แจดนวน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
เร่ิมประชุม    เวลา   09.00  น. 
              ------------------------------------------ 
 
 
 
 
 

/เรียนท่าน... 
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ปลัด อบต. ส้มป่อย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย   
เลขานุการสภาฯ บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม และได้เข้านั่งประจ าท่ีเรียบร้อยแล้ว  

ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย             
ขอเชิญครับ 

นายสี  ปิตาจันทร์          เรียนท่านนายกองค์การบริการส่วนต าบลส้มป่อย รองนายก 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลส้มป่อย และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ส าหรับวันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2564 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
สภาฯ ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มป่อย  ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต.ส้มป่อย  เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านนายกองค์การบริหารส่วน  
เลขานุการสภาฯ ต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอแจ้งประกาศ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ดังนี้ครับ 

         ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
            เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  
      สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
                   --------------------------   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลส้มป่อย ได้ขอขยายเวลา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ออกไปอีก 15 วัน ต้ังแต่วันท่ี 16 – 30 สิงหาคม 2564 นั้น  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 หมวด 2 ข้อ 23 การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้น ให้ท าเป็น
หนังสือหรือจะบอกนัดในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ 
แต่ถ้าบอกนัดในท่ีประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ท่ีไม่ได้มาประชุม
ในเวลานั้น ให้ทราบล่วงหน้าด้วย โดยให้แ จ้งนัดประชุมล่วงหน้า                 
ก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุม  

 

 

 

 

 

 

/อันรีบ... 
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อันรีบด่วนจะนัดน้อยกว่านั้น ก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่น
แจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
ทราบด้วย 

ดังนั้น  จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ส้มป่อย ช้ัน 2 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2564  
(ลงช่ือ)  (นายสี  ปิตาจันทร์) 

                                                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

 

นายสี  ปิติจันทร์                 การด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ในระเบียบวาระท่ี 1 ถึง ระเบียบวาระท่ี 5 

ผมขอมอบหมายให้รองประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีในการด าเนินประชุม
ต่อไป ขอเชิญครับ  

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านนายกองค์การบริหารส่วน  
รองประธานสภาฯ ต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต่อไปดิฉันก็ขอเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เลยนะคะ   
 ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  

- ไม่มี - 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา                  
รองประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1  
 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

ส าหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 
2564 ขอใหเ้ลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมฯ เพื่อให้สมาชิก
สภาฯ พิจารณา เชิญค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 

/เรียนท่าน... 
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ปลัด อบต.ส้มป่อย  เรียนท่านประธานสภาฯ   ท่านนายกองค์การบริหารส่วน  
เลขานุการสภาฯ ต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขออ่านรายงาน

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้                
(เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ส้มป่อย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1)  

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์     ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานประชุมสภาองค์การบริหาร           
รองประธานสภาฯ   ส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2564 แล้วนั้น 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
รายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 

ถ้าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว ดิฉันขอมติท่ี 
 ประชุมสภาฯ เลยนะคะ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ขอได้โปรด      
ยกมือขึ้น  

 (สมาชิกฯ ยกมือ......12........ ท่าน   ไม่เห็นชอบ.......-........ท่าน   
งดออกเสียง.......-........ท่าน   ไม่มา......1.....ท่าน)   

   

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมสภาฯ มีติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  4 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 (สมาชิกฯ ยกมือ...12... เสียง   
ไม่เห็นชอบ...-...เสียง   งดออกเสียง.....-.....เสียง   ไม่มา......1.....เสียง)      

                                                    ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ) 

  ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  มีมติใน
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564  มีมติรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และท่ีประชุมสภาฯ มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประกอบด้วย 

  1. นายสมร  สุขผดุง  สมาชิกสภา อบต.ส้มป่อย 
  2. นางกฤษณา  มากนาคา  สมาชิกสภา อบต.ส้มป่อย 
  3. นายบุญสม  แฉล้มชาติ  สมาชิกสภา อบต.ส้มป่อย   
 
 
 
 
 
 

/เพื่อเป็น... 
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  เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และด าเนินการรับค าเสนอขอ
แปรญัตติ ระหว่างวันท่ี  17 – 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
เป็นเวลา 4 วัน นั้น 

  ล าดับต่อไป ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 2) ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญค่ะ 

นายธัชชัย  โรจนวรางกูร  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ ต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับญัตตินี้เป็น 

ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 2) ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดไว้ในหมวด 3 ข้อ 51 ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปร
ญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

  ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอ
เปล่ียนแปลงมตินั้นอีก ขอบคุณครับ 

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบในการพิจารณา  
รองประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(วาระท่ี 2) ขั้นแปรญัตติ แล้วนะคะ และงานกิจการสภาฯ ได้ส่งมอบร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไป ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติได้ช้ีแจงรายละเอียดการแปรญัตติให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส้มป่อยได้รับทราบ ขอเชิญค่ะ 

 

นายสมร  สุขผดุง    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม นายสมร  สุขผดุง  สมาชิกสภา องค์การ  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  บริหารส่วนต าบลส้มป่อย  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ                           
                                ขอรายงานผลการแปรญัตติดังนี้ 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย มีมติในคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ได้ก าหนดระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เสนอค าแปร... 
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เสนอค าแปรญั ต ติ  ระหว่ างวั นท่ี  17 – 20 สิ งหาคม 2564                  

เวลา 08.30 – 16.30 น.  มีก าหนด 4 วัน นั้น ภายในเวลาที่ก าหนดรับค า
เสนอขอแปรญัตติปรากฏว่าไม่มีผู้มาขอเสนอแปรญัตติแต่ประการใด    

คณะกรรมการแปรญัตติ ไ ด้พิจารณาร่างข้อบัญญั ติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 อย่างรอบคอบแล้วมีความเห็น
ว่าร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีความเหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบ จึงมีมติเห็นชอบและให้
ยืนตามร่างเดิมท่ีผู้บริหารเสนอมาทุกประการ  และได้รายงานผลการ
พิจารณาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย แล้วเมื่อวันท่ี 
23 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาด าเนินการในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
ในวันท่ี  27 สิงหาคม  2564  ต่อไป ขอบคุณครับ 

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการ 
รองประธานสภาฯ ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว   
มีท่านใดมีข้อซักถามคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ค่ะ 
หากไม่มี  ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาฯ  ในการให้ความเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 2) 
ขั้นแปรญัตติ 

 (สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 2) ขั้นแปรญัตติตามร่าง
เดิมท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย เสนอมาทุกประการ 
โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาฯ ยกมือ.........12............ท่าน  ไม่เห็นชอบ
.......-...........ท่าน   งดออกเสียง........-.........ท่าน  ไม่มา....1....ท่าน) 

 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยมีมติเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 2) 
ขั้นแปรญัตติตามร่างเดิมท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
เสนอมาทุกประการ (สมาชิกฯ ยกมือ...12... เสียง ไม่เห็นชอบ...-...เสียง   
งดออกเสียง....-....เสียง ไม่มา....1...เสียง)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
    

ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบในการ 
 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 3) ขั้นลงมติ ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 

/เรียนท่าน... 
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นายธัชชัย  โรจนวรางกูร    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ ทุกท่าน ส าหรับญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2565 (วาระ ท่ี  3)  ขั้นลงมติ                           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดไว้ใน
หมวด 3 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการ
อภิปรายเว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติว่าจะ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอบคุณครับ  

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    ท่านเลขานุการสภาฯ ไ ด้ ช้ีแจงระเบี ยบในการพิจารณา                 
รองประธานสภาฯ   ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
     (วาระท่ี 3) ขั้นลงมติ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบแล้ว ส าหรับวาระนี้          
     ไม่มีการอภิปรายนะคะ ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาฯ เลยนะค่ะ   

(สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาฯ ยกมือ......12.......ท่าน 

     ไม่เห็นด้วย...-...ท่าน  งดออกเสียง...-...ท่าน   ไม่มา...1...ท่าน) 
 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยมีมติเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(สมาชิกฯ ยกมือ...12... เสียง   ไม่เห็นชอบ...-...เสียง  งดออกเสียง...-...เสียง  
ไม่มา...1...เสียง)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่ 
รองประธานสภาฯ  4.1  ญัตติ เร่ืองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง         
กรณีก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  2  รายการ 

 ส าหรับระเบียบวาระนี้ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มป่อย เสนอญัตติขอเชิญค่ะ 

ดาบต ารวจสมเกียรติ  บุญมามอญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบต.ส้มปอ่ย   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม ดาบต ารวจสมเกียรติ  บุญมามอญ  
 
 
 
 
 
 
 

/องค์การ... 



- 8 - 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอเสนอญัตติเรื่องท่ีเสนอใหม่  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณีก่อ
หนี้ผูกพัน จ านวน  2  รายการ  ดังนี้  

แบบเสนอญัตติ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

     

          เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
 

          เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 

หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย เพื่อกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564 แผนงาน
อุตสาหกรรมการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312        
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง คุ้มโคก
สนวน บ้านโคกกรวด หมู่ท่ี 5 ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 17/2564 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 
จ านวนเงินตามสัญญาจ้าง จ านวน 481,600.00 บาท (ส่ีแสนแปดหมื่นหนึ่ง
พันหกร้อยบาทถ้วน) กรณีก่อหนี้ผูกพัน 

2. โครงการก่อสร้างซองฉีดโค – กระบือ บ้านโคกตะคร้อ หมู่ท่ี 7 
ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามบันทึกตกลงจ้าง
เลขท่ี 61/2564  ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 38,600.00 
บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) กรณีก่อหนี้ผูกพัน 

 

เหตุผล 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ได้ต้ังงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 งบลง ทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  โครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง             
คุ้มโคกสนวน บ้านโคกกรวด หมู่ ท่ี  5 ต าบลส้มป่อย 
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  

 
 
 
 
 
 

/ตามสัญญา...  
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        ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 17/2564 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 
จ านวนเงินตามสัญญาจ้าง จ านวน 481,600.00 บาท (ส่ีแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  2. โครงการก่อสร้างซองฉีดโค – กระบือ บ้านโคกตะคร้อ หมู่ท่ี 7 
ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามบันทึกตกลงจ้าง
เลขท่ี 61/2564 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 38,600.00 
บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 
และสัญญาจ้างก่อสร้างผูกพันถึงปีงบประมาณ 2565 ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มป่อย เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564จ านวน 2 โครงการ กรณีก่อหนี้ผูกพัน 

 

         ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย          

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 
ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนส้ินปี โดย
ส่ังซื้อหรือส่ังจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้
ผูกพันไม่ทันส้ินปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน 

 

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มป่อย กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
00312 งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง คุ้มโคก
สนวน บ้านโคกกรวด หมู่ท่ี 5 ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวั ด
บุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 17/2564 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 
จ านวนเงินตามสัญญาจ้าง จ านวน 481,600.00 บาท (ส่ีแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
 2. โครงการก่อสร้างซองฉีดโค – กระบือ บ้านโคกตะคร้อ หมู่ท่ี 7 
ต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามบันทึกตกลงจ้าง 
 

  
 
 
 
 
 
      /เลขท่ี... 
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เลขท่ี 61/2564 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 38,600.00  
บาท  (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและน าเข้าท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
        (ดาบต ารวจสมเกียรติ    บุญมามอญ) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ช้ีแจงรายละเอียดญัตติ 
รองประธานสภาฯ ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบแล้วไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ          

ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม หรือไม่ 

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปราย ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาฯ 
เลยนะคะ      
 (สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
กรณีก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 รายการ โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาฯ 
ยกมือ...12. . .ท่าน   ไม่เห็นด้วย...-. . .ท่าน   งดออกเสียง...-. . .ท่าน                
ไม่มา…1...ท่าน) 

 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยมีมติเห็นชอบให้กัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวด              
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณีก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 รายการ
(สมาชิกฯ ยกมือ...12... เสียง   ไม่เห็นชอบ...-...เสียง  งดออกเสียง...-...เสียง  
ไม่มา...1...เสียง)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

4.2 ญัตติ เ ร่ืองขออนุ มั ติ กันเ งินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง           
กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  1  รายการ 

 ส าหรับระเบียบวาระนี้ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มป่อย เสนอญัตติขอเชิญค่ะ 

ดาบต ารวจสมเกียรติ  บุญมามอญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบต.ส้มป่อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม นายสมเกียรติ  บุญมามอญ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอเสนอญัตติเรื่องท่ีเสนอใหม่  ระเบียบวาระท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          /4.2 เรื่อง...  
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 4.2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     แบบเสนอญัตติ 
                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 

หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย เพื่อกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
อุตสาหกรรมการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312        
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองกก หมู่ ท่ี 1 (ทางเข้า        
รพ.สต. บ้านหนองกก ถึงส่ีแยกบ้านนายสมร  สุขผดุง)งบประมาณ 
จ านวน 474,100.00 บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)          
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 

เหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ได้ต้ังงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปูผิวจราจร        
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองกก หมู่ท่ี 1 (ทางเข้า รพ.สต. บ้านหนองกก 
ถึงส่ีแยกบ้านนายสมร  สุขผดุง งบประมาณ จ านวน 474,100.00 บาท  
(ส่ีแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

เนื่องจากโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปูผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองกก หมู่ท่ี 1 (ทางเข้า รพ.สต. บ้านหนองกก 
ถึงส่ีแยกบ้านนายสมร  สุขผดุง) อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง ยังไม่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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         ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย        

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 
ข้อ 59 วรรคแรก “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มป่อย กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
00312 งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองกก หมู่ท่ี 1 
(ทางเข้า รพ.สต.บ้านหนองกก ถึง ส่ีแยกบ้านนายสมร  สุขผดุง ) 
งบประมาณ จ านวน 474,100.00 บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและน าเข้าท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
        (ดาบต ารวจสมเกียรติ    บุญมามอญ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ช้ีแจงรายละเอียดญัตติ 
รองประธานสภาฯ ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบแล้วไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ          

ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม หรือไม่    
 ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปราย ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาฯ 
เลยนะคะ      
 (สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการ โปรดยกมือขึ้นค่ะ (สมาชิกสภาฯ 
ยกมือ...12. . . ท่าน  ไม่ เห็นด้วย... -. . .ท่าน   งดออกเสียง.. .-. . .ท่าน                
ไม่มา…1...ท่าน) 

 
 
 
 
 
 

/มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยมีมติ เห็นชอบ          
ให้กัน เงินงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564                  
หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ท่ี ดินและ ส่ิงก่ อสร้ า ง  กร ณียั ง ไม่ ก่ อหนี้ ผูกพัน                
จ านวน 1 รายการ (สมาชิกฯ ยกมือ...12...เสียง   ไม่เห็นชอบ...-...เสียง                 
งดออกเสียง...-...เสียง   ไม่มา...1...เสียง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

4.3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (เพือ่จัดซ้ือพาหนะส่วนกลาง
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งพร้อมหลังคาผ้าใบ) 

 ส าหรับระเบียบวาระนี้ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มป่อย เสนอญัตติขอเชิญค่ะ 

ดาบต ารวจสมเกียรติ  บุญมามอญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบต.ส้มป่อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม นายสมเกียรติ  บุญมามอญ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลส้มป่อย ขอเสนอญัตติเรื่องท่ีเสนอใหม่  ระเบียบวาระท่ี 
4.3 เรื่อง ขออนุมั ติใช้จ่ายเงินสะสม (เพื่อจัดซื้อพาหนะส่วนกลาง
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งพร้อมหลังคาผ้าใบ) ดังนี้ 

 

แบบเสนอญัตติ 
ท่ี บร 86003/ว18432     องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

     เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

ด้วยสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสสายพันธุ์ ใหม่ Coronavirus 
disease (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรงท่ัวโลก จนองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา สาย
พันธุ์ ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” ซึ่ งในประเทศไทย เมื่อวัน ท่ี 29 
กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ช่ือ และอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับท่ี 3)          
พ.ศ. 2563 ได้บัญญัติให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออันตราย โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับแต่ต้ังแต่วันถัดจากประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ซึ่งสถานการณ์การระบาดดังกล่าวท าให้มีประชาชนชาวต าบล
ส้มป่อยเริ่มเดินทางกลับภูมิล าเนามากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  

 

 

 

 

 

 

 

/ได้ตระหนัก... 
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ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้เล็งเห็นถึงสภาวะความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้
ด าเนินการจัดต้ังศูนย์กักกันโรค Local Quarantine ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
(COVID-19)  เพื่ อ เป็ น ก ารอ าน วยความสะดวก ให้ กั บ เ จ้ าหน้ า ท่ี           
และประชาชนจึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อพาหนะส่วนกลางเพื่อใช้ใน
การรั บ -ส่ง  ผู้ ท่ีมีความ เ ส่ียง สูง / ต่ า  ในสถาน ท่ีกักกั นโรค Local 
Quarantine และใช้ประโยชน์ในการแจกจ่ายนมโรงเรียนให้กับนักเรียน
ช่วงของการเรียนแบบระบบ Online ท่ีบ้าน พร้อมท้ังจัดส่งเอกสาร
ของทางราชการงานประชาสัมพันธ์  การพ่นหมอกควัน การออกส ารวจ
พื้นท่ีในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
ข้าพเจ้า ดาบต ารวจสมเกียรติ  บุญมามอญ  จึงได้เสนอโครงการขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

                                       1. รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี ต้ังไว้เป็นเงินจ านวน 54,700.-บาท 
                                           ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 

1.1.1 กรณีขนาดต่ ากว่าซีซีท่ีก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็น
รถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซีท่ีก าหนดไว้ 

1.1.2 ราคาท่ีก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
1.1.3 การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มี คุณสมบัติตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2. พ่วงข้างซาเล้งพร้อมหลังคาผ้าใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ต้ังไว้       
   เป็นเงินจ านวน 10,000.-บาท 

                                    รวมเป็นรายจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมท้ังส้ิน 64,700.-บาท 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ
กิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

/(2) ได้ส่งเงิน... 
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      (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัย  เกิดขึ้น  

(4) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

และ “ข้อ 89/1 ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วย
เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 และ
ข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 

 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอท่ีจะจ่าย ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  
โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน                      
ระยะยาวแล้ว  

      

 เงินสะสม  ณ  วันท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีจ านวน  
6,170,391.59  บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 
89 แล้ว คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายเงินสะสมได้ จ านวนเงิน  
3,620,391.59 บาท  ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี  
14  ธันวาคม 2563 , อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2564  และอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 9 
เมษายน 2564 ซึ่งมีเงินสะสมคงเหลือ จ านวน 112,100.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

/จึงเรียน... 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและน าเข้าท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้มป่อยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ   
                         (ดาบต ารวจสมเกียรติ    บุญมามอญ) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ช้ีแจงรายละเอียดญัตติ 
รองประธานสภาฯ ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบแล้วไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ          

ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม หรือไม่    
 ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปราย ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาฯ 
เลยนะคะ      
 (สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (โปรดยก          
มือขึ้นค่ะ (สมาชิกสภาฯ ยกมือ. . .12. . . ท่าน ไม่ เห็นด้วย. . . -. . . ท่าน                  
งดออกเสียง...-...ท่าน  ไม่มา…1...ท่าน) 

 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยมีมติ เห็นชอบ          
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (สมาชิกฯ ยกมือ...12...เสียง   ไม่เห็นชอบ...-...เสียง                 
งดออกเสียง...-...เสียง   ไม่มา...1...เสียง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์   ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 
รองประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ขอเชิญค่ะ 
     เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ค่ะ 

นายสี  ปิตาจันทร์          เรียนท่านนายกองค์การบริการส่วนต าบลส้มป่อย รองนายก 
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                                                    ต าบลส้มป่อย อยากจะสอบถามเกี่ยวกับการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 
     ของหมู่ท่ี 3 ว่าเมื่อไหร่จะมีการติดต้ังหรือจะได้หรอืไม ่

นายธัชชัย  โรจนวรางกูร    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ ทุกท่าน ส าหรับกรณีของหมู่ที่ 3 ผมขออนุญาตน าเรียนว่าที่สภาฯ         

จากข้อบัญญัติได้ขออนุมัติจากสภาฯ ไปแล้วนั้น คือตามวัตถุประสงค์ของ
ทุกท่านคืออยากท่ีจะให้ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนก่อน ในส่วน              
ของ การท่ีต้องอุดหนุนหากเป็นการอุดหนุนไฟฟ้าตามท่ีท่านประธานสภาฯ  

 
 
 
 
 

/ได้สอบถาม... 
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             ได้สอบถามมานั้น เนื่องจากหากจะต้องน าเงินไปอุดหนุนไฟฟ้า ซึ่งเป็นเงิน
จ านวนมากหากจะต้องขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดต้ังหม้อแปรงไฟฟ้าแรงสูง
และองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อยเองก็ไม่มีเงินพอท่ีจะอุดหนุนให้
ไฟฟ้าด าเนินการได้ เมื่อครั้งท่ีท่านผู้จัดการไฟฟ้าโนนดินแดง ท่านได้เข้า
ร่วมประชุมสภาฯ ท่านได้แจ้งไว้ว่าหากไม่มีงบประมาณในการอุดหนุนก็
ต้องรองบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟ้าในส่วนท่ีเก็บตกจากของไฟฟ้า
และหากว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงขยับมาใกล้แล้ว 
องค์การบริการส่วนต าบลส้มป่อย จะได้อุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อให้พี่น้องชาวหมู่ 3 ต่อไป ขอบคุณครับ 

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    ต่อไปเชิญ นายบุญรอด  ไทยลือนาม สมาชิกองค์การบริหารส่วน 
รองประธานสภาฯ   ต าบลส้มป่อย หมู่ท่ี 7 

นายบุญรอด  ไทยลือนาม          เรียนท่านนายกองค์การบริการส่วนต าบลส้มป่อย รองนายก 
สมาชิก อบต. ม.7 องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลส้มปอ่ย  ผม นายบุญรอด  ไทยลือนาม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส้มป่อย หมู่ท่ี 7 อยากท่ีจะแจ้งเกี่ยวกับโครงการฯ ต่างๆ ท่ีสภา
ฯ ได้อนุมัติไปแล้ว และมีการด าเนินการขอความร่วมมือในการตรวจสอบ
ดูแลหากมีการก่อสร้างในพื้นท่ีของท่าน ซึ่งผมได้เจอมากับตัวเองในการ
ก่อสร้างถนนหินคลุกของหมู่ท่ี 7 ผู้รับจ้างบางท่านท างานไม่ได้มาตรฐาน
หรือเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ผมได้ลงไปดูแลและตรวจสอบจึงได้ถนนท่ี          
มีมาตรฐานและดี 

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    ต่อไปเชิญ นางมาลา  ส าอางค์  สมาชิกองค์การบริหารส่วน 
รองประธานสภาฯ   ต าบลส้มป่อย หมู่ท่ี 5  

นางมาลา  ส าอางค์          เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิก อบต. ม.5 ทุกท่าน ดิฉัน นางมาลา  ส าอางค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ส้มป่อย หมู่ท่ี 5 อยากท่ีจะขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการขยาย เขตไฟฟ้า 
ซึ่งจากประสบการณ์ท่ีได้ขอเพื่อใช้ไฟฟ้ากับโรงสีข้าวของโครงการนาแปลง
ใหญ่ ขอน าเรียนมาเป็นอะไรท่ีค่อนข้างยุ่งยากและละเอียดมากต้องเขียน
รายงานและความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งหลายขั้นตอนมาก 
เพราะทุกอย่างก็ต้องรอเวลาและต้องเป็นไปตามระเบียบของแต่ละ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

/ต่อไปนี้... 
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นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์    ต่อไปเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
รองประธานสภาฯ     

ดาบต ารวจสมเกียรติ  บุญมามอญ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ 

นายก อบต.ส้มป่อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสมเกียรติ  บุญมามอญ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย ส าหรับการประชุมในวันนี้ 
รู้สึกว่าสมาชิกสภาฯ ของเรามีข้อสงสัยหรือสักถามน้อย และ
ต่อไปเราจะได้ให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ หารือกับฝ่ายบริหาร       
ในเรื่องงบประมาณเงินอุดหนุนจากจังหวัด น่าจะประมาณ 3 
โครงการฯ เพื่อเตรียมการจัดท าโครงการต่อไป  

และในส่วน ท่ียั งด า เนินงานหรือโครงการ ท่ียั ง ไม่
ครอบคลุม ในโอกาสต่อไปก็จะให้สมาชิกช่วยประสานงานดูแล
ต่อไป จึงขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม ขอบคุณครับ  

นางสุรัตน์ดา  อยู่รัมย์     เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงรายละเอียด เชิญค่ะ 
รองประธานสภาฯ     

นายคมสันณ์  เปร่ียมหม่ืนไวย์            เรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ คณะ 
นายช่างโยธาช านาญงาน    ผู้บริหารและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายคมสันณ์  
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง     เปรี่ยมหมื่นไวย์ นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน           

ผู้อ านวยการกองช่าง ขอช้ีแจงรายละเอียดโครงการขยายถนน
คอนกรี ตและปูพื้ น ผิวแอสฟั ล ท์ ติ ก  บ้ านหนองกก ม . 1           
สายทางเข้า รพ.สต.ส้มป่อย ถึง ทางแยกบ้านนายสมร สุขผดุง 
อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง  

       ในส่วนของโครงการท่ีจะขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้ได้ลงพื้นท่ีส ารวจและ
ก าลังท าการประมาณการอยู่                  
 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า อบต.ส้มป่อย
เช่ือมคลองน้ าบ้านโคกขี้เหล็ก     
 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสามแยกโคกสนวน 
ต าบลส้มป่อยเช่ือมบ้านซับคะนิง ต าบลโนนดินแดง 
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